

Gia đình cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền - Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn đạt danh hiệu " Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu quận Long Biên" năm 2022

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác gia đình, Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Trong số hàng nghìn gia đình CNVCLĐ trong địa bàn, quận Long Biên đã chọn những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu để tôn vinh. Đây là những gia đình công nhân lao động trực tiếp, công nhân viên chức vươn lên hoàn cảnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, tổ chức cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Và gia đình cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền- Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn thật vinh dự khi được nhận giải thưởng này.

Dịch bệnh Covid 19 làm cả thế giới chao đảo, ngôi trường THCS Lê Quý Đôn thành lập và đi vào hoạt động cũng trong những thời điểm khó khăn đó. Nhưng một năm nhìn lại, tập thể CBGVNV nhà trường rất đỗi tự hào vì mây tan, mưa tan, khó khăn rồi cũng qua đi, mọi hoạt động đặc biệt là công tác dạy và học đi vào nề nếp. Có được những thành quả đó phải kể tới công lao rất lớn- những ngày tháng miệt mài, trình độ chuyên môn giỏi, tinh thần cống hiến và trách nhiệm cao của cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền- Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường.

Không chỉ là một người lãnh đạo nghiêm túc trong công việc, cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền – Phó hiệu trưởng Nhà trường còn rất tâm lý, thấu hiểu và sẻ chia với đồng nghiệp những câu chuyện về cuộc sống. Hơn vậy, đối với giáo viên trẻ, cô Thanh Hiền như một người chị, người cô gần gũi với những chia sẻ, chỉ bảo từ cái tâm của người đi trước giúp chúng tôi học hỏi được nhiều bài học quý báu. Dẫu biết nghề giáo là cao quý, nhưng đáng quý hơn trong môi trường nhà trường là một người lãnh đạo có tâm, có tầm, luôn tạo được không khí thoải mái, tìm kiếm và phát triển được năng lực của giáo viên, nhân viên nhà trường. Thật tự hào khi được đứng trong đội ngũ của trường THCS Lê Quý Đôn, được làm việc và học hỏi những điều trân quý từ cô.

Hoàn thành xuất sắc mọi công việc ở trường, về đến nhà, cô Thanh Hiền lại là người mẹ, người vợ đảm đang cùng người bạn đời xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Trong cuộc sống gia đình, hai vợ chồng cô luôn thấu hiểu, thông cảm, động viên và chia sẻ, giúp đỡ nhau. Dù bận rộn công việc, nhưng cô Thanh Hiền luôn biết cách sắp xếp, bố trí thời gian khoa học để chăm sóc tổ ấm gia đình chu tất, vẹn toàn, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xứng đáng là người mẹ hiền, người vợ đảm đang trong gia đình. Hai con của cô đều khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi.

Khi nhận được giải thưởng Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu quận Long Biên, gia đình cô Thanh Hiền nhận được nhiều lời chúc mừng, động viên của bạn bè, đồng nghiệp. Và danh hiệu dành cho cô là rất xứng đáng. Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên, tiếp thêm động lực để cô tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Trường THCS Lê Quý Đôn luôn trân trọng và tự hào vì có những tấm gương giáo viên tiêu biểu như cô, mong muốn cô tiếp tục cống hiến, phát huy khả năng, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công việc và trong gia đình.

Chúc mừng gia đình cô Thanh Hiền. Chúc cô và các thành viên trong gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc để tiếp tục đóng góp vào truyền thống gia đình tốt đẹp của dân tộc Việt Nam./.

*Một số hình ảnh.





Đại diện Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ quận Long Biên trao khen thưởng tới các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp quận năm 2022.